

Số: *42* ICT-UBND

Hà Giang, ngày *09* tháng 1 năm 2019

CHỈ THỊ

**Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc triển khai
thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách năm 2019**

Năm 2019 là năm “nước rút”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ bản lĩnh, năng lực, trình độ, phẩm chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới. Tập trung phát triển kinh tế, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và khắc phục thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong Nghị quyết số 01 của Chính phủ và mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước một năm. Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Căn cứ theo từng lĩnh vực do ngành, đơn vị, địa phương mình quản lý, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết định, Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND tỉnh để nỗ lực thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

2. Tập trung huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt từ 8% trở lên; gắn với thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/9/2018 của Tỉnh ủy, về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; triển khai ngay Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 07/9/2018 và Quyết định số 1663-QĐ/TU ngày 27/9/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang và Chương trình hành động số 274/CTr- UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh, về tái cơ cấu kinh tế của tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

3. Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung theo Kết luận Số: 615/TB-VPCP ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại chuyến thăm và làm việc với tỉnh Hà Giang. Chủ động phối, kết hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “một số vấn đề mới về tiết tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Đề án tổng thể số 22-ĐA/TU ngày 08 tháng 02 năm 2018 và Kế hoạch số 296-KH/TU ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Tỉnh ủy Hà Giang; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo chắc chắn, có lộ trình, theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Chính phủ.

4. Tập trung lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch. Đặc biệt là việc tích hợp các quy hoạch ngành, sản phẩm cụ thể vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch quốc gia.

5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiến bộ vào các ngành sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung phát triển mạnh 03 trụ cột kinh tế của tỉnh: Du lịch, kinh tế biên mậu, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao.

6. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng; lựa chọn 1 đến 2 dự án lớn, có tính khả thi cao để thực hiện ngay từ tháng đầu năm 2019.

7. Tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, triển khai các biện pháp nâng cao thu nhập cho người dân; triển khai tốt đề án 01 triệu tấn Xi Măng để kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đường bê tông giao thông nông thôn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc và Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu; bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, có nguy cơ sạt lở cao đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

8. Triển khai có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hướng dẫn nhân rộng các mô hình sản xuất theo quy trình GAP, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm như: Cây cam, chè, mật ong, bò vàng vùng cao, các giống vật nuôi, cây trồng bản địa. Đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu; phát triển du lịch theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

9. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài chính ngân sách nhà nước năm 2019. Tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn, chống thất thu ngân sách. Thực hiện nghiêm túc quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán, các tổ chức, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các quỹ sử dụng ngân sách nhà nước và các

khoản đóng góp của nhân dân theo quy định. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, chống lãng phí, bảo đảm chi đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định. Không ban hành các cơ chế, chính sách mới khi chưa xác định được nguồn lực tài chính.

10. Thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, gắn với tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý đầu tư XD CB, quản lý đất đai trên địa bàn.

11. Chú trọng phát triển kinh tế, gắn với giữ gìn và phát triển các bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc theo hướng nâng cao chất lượng; thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế; nâng cao ý thức của đội ngũ y, bác sỹ, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao chất lượng dân số, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về giáo dục - đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì sĩ số học sinh, bố trí đủ phòng học và các công trình vệ sinh trong các trường học.

12. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định về quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của người dân và doanh nghiệp. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình hội nghị trực tuyến liên thông ba cấp từ tỉnh đến xã; tiếp tục nâng cao hoạt động Trung tâm hành chính công của tỉnh. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Thực hiện đồng bộ, quyết liệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ứng dụng công nghệ thông tin và làm việc trên môi trường mạng.

13. Các cấp, các ngành tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc bị phát hiện tham nhũng, người có hành vi tham nhũng, trong đó có giải pháp cụ thể đẩy lùi tệ tham nhũng vặt.

14. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; củng cố, tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tiếp công dân về cả số lượng và năng lực công tác. Tập trung rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, đề ra giải pháp dứt điểm trong năm 2019 và tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

15. Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác huấn luyện, bảo vệ an ninh biên giới, công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, diễn tập khu vực phòng thủ. Tập trung phòng, chống, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn và xử lý triệt để vấn đề tin dụng đen. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện công tác quản lý trật tự an toàn giao thông tại địa phương, quyết tâm giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

16. Đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam - Trung Quốc,...nhằm khai thác, phát huy tối đa nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai có hiệu quả các cơ chế phối hợp giữa cấp và ngành trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết giữa tỉnh Hà Giang với các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học trong nước,...

17. Tổ chức thực hiện:

- Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy, NQ Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, năm. Thời hạn gửi báo cáo về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 20 hàng tháng, của tháng cuối quý, tháng cuối năm.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- T.Tr Tỉnh ủy;
- T.Tr HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPTU, VP ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các CVVPUBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, KTTH. *ngfiu*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sơn